



ข่าวรณาดารแห่งประเทศไทย

สำนักผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย โทร. ๒๕๒๖๖๔๔

ฉบับที่ 1/2540

เรื่อง การเปิดใช้ระบบการโอนเงินรายย่อยระหว่างลูกค้าข้ามธนาคาร (Media Clearing)

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้พัฒนาระบบการโอนเงินรายย่อยระหว่างลูกค้าข้ามธนาคาร (Media Clearing) ซึ่งพร้อมที่จะเปิดดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2540 เป็นต้นไป นับเป็นการเปิดศักราชใหม่ของการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์อีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจะอำนวยความสะดวก รวดเร็ว ให้ลูกค้าประชาชนที่สามารถโอนชำระเงินระหว่างกันได้ทั่วประเทศโดยผู้รับผู้จ่ายเงินไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีเงินฝากไว้ที่ธนาคารเดียวกัน การโอนชำระเงินระบบนี้จะมีผลถูกต้อง ลูกค้าได้รับเงินทันทีเมื่อมีการทำรายการสำเร็จแล้ว นอกจากนี้ ยังลดต้นทุนลดงาน อีกทั้งง่ายต่อการตรวจสอบ และระบบมีความปลอดภัยสูง เพราะใช้วิธีควบคุมความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล Media Clearing เป็นระบบการเรียกเก็บเงินรายย่อยระหว่างลูกค้าประชาชนที่มีบัญชีเงินฝากอยู่ต่างธนาคาร โดยมีข้อตกลงล่วงหน้า มีงวดการชำระเงินที่แน่นอน และมีปริมาณรายการมาก ดำเนินการแบบ Off-line ระบบนี้ดำเนินงานโดยลูกค้าผู้ใช้บริการจัดเตรียมข้อมูลคำสั่งการเรียกเก็บเงินหรือการจ่ายชำระเงินไว้ล่วงหน้า แล้วส่งให้ธนาคารสมาชิกของระบบเพื่อส่งต่อให้ศูนย์หักบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ก่อนวันที่ครบกำหนดจ่ายเงิน 2-7 วันทำการข้อมูลจะบรรจุในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เทปแม่เหล็ก แผ่นจานแม่เหล็ก ศูนย์หักบัญชีอิเล็กทรอนิกส์จะนำข้อมูลไปคัดแยก คำนวณดุลการหักบัญชีระหว่างธนาคาร และส่งให้ธนาคารที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลไปบันทึกบัญชีต่อไป และจะเป็นผู้ชำระดุลของธนาคารสมาชิกในวันที่ครบกำหนดจ่ายเงินธนาคารสมาชิกของระบบ Media Clearing ที่พร้อมจะให้บริการในระยะแรกมีจำนวน 20 ธนาคาร แยกเป็นธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จำนวน 14 ธนาคาร สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ จำนวน 4 ธนาคาร และเป็นธนาคารของรัฐอีก 2 ธนาคาร คือ ธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห์ และในเดือนพฤษภาคม 2540 จะมีธนาคารสมาชิกเพิ่มอีก 5 ธนาคาร ตามรายชื่อธนาคารสมาชิกแนบ

จึงขอเชิญชวนให้บริษัท ห้างร้าน องค์กรธุรกิจ และประชาชนทั่วไปที่มีการรับหรือจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ติดต่อก่อใช้บริการ Media Clearing ได้ที่สำนักงานใหญ่ หรือสาขาธนาคารสมาชิกระบบ Media Clearing ทุกแห่งทั่วประเทศได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ธนาคารแห่งประเทศไทย

14 มกราคม 2540